

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ไฟเขียวหลักการยุทธศาสตร์เดินหน้าวิจัยด้านการเกษตร
๒. ถกสมคิดเติมกำลังซื้อ
๓. ฉัตรชัยลุยลดต้นทุนเร่งแก้ปมวิกฤติไอยูยู
๔. เกษตรตัวจริงต้องรีบขึ้นทะเบียนรับสิทธิประโยชน์
๕. กรมประมงหนุนสร้างกลุ่มคลัสเตอร์กุ้งกุลดาคุณภาพ
๖. สกก.แม่จันเปิดอาคารเกลียวจัน
๗. ๔๔สหกรณ์เมืองพัทลุงลงขัน๑๐๐ล้านตั้งโรงงานน้ำยางชั้น-ยางแท่งSTR๒๐
๘. ผลผลิตมันสำปะหลังลด
๙. สภาเกษตรกรฯจัดทำระบบคิวอาร์โค้ดเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค
๑๐. รัฐแก้ปมสารตกค้างลำไยสด จัดอบรมซัลเฟอร์สำเร็จฯ

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยรัฐ
สยามรัฐ
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
เดลินิวส์
ประชาชาติธุรกิจ

ไฟเขียวหลักการยุทธศาสตร์ เดินหน้าวิจัยด้านการเกษตร

นายเลอศักดิ์ รีวตระกูลไพบูลย์ เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ยุทธศาสตร์งานวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) ที่เสนอโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ คือ ๑) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์ ๒) การวิจัยเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงตลาดในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก ๓) การวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน ๔) การวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และจัดทำแนวทางการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติต่อไป รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงในรายละเอียดตามข้อเสนอของที่ประชุมในประเด็นการวิจัยสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้สามารถนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการผลิตในภาคเกษตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

B12 ถกสมคิดเต็มกำลังซื้อ

**พล.อ.ฉัตรชัย เตรียมหารือ
สมคิดออกมาตรการเพิ่มรายได้-ลด
ภาระหนี้สินเกษตรกร**

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว. เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จะเข้าหารือกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะรายได้เกษตรกรที่หายไปจากปัญหาราคาลินค้าเกษตรตกต่ำ ส่งผลให้กำลังซื้อภายในประเทศลดลงอย่างมากในขณะนี้

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จัดทำรายละเอียดพืชเกษตร 10 ชนิด

ที่มีราคาตกต่ำ พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรได้ เช่น สภาพครัวเรือน หนี้สินครัวเรือน หรือจำนวนสมาชิกในครัวเรือน เป็นต้น

“การเพิ่มรายได้และแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร รองสมคิดจะดูแลทั้งหมดและกำลังดูอยู่ว่าจะทำอย่างไร ซึ่งหากสามารถเพิ่มรายได้และลดภาระหนี้สินเกษตรกรได้ จะทำให้มีเงินสะพัด เพราะคนมีกำลังจับจ่ายใช้สอย” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว
รมว.เกษตรฯ กล่าวว่าจะเชิญ
จะผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย

(กยท.) มาหารือแนวทางการแก้ปัญหายางพารตกต่ำให้ชาวสวนอย่างได้ไ้่างไรบ้าง เนื่องจากการใช้เงินเข้าไปแทรกแซงราคาในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ผลมากนัก

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เสนอว่า รัฐบาลจะต้องออกมาตรการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร โดยเฉพาะชาวนาที่มีถึง 10 ล้านคน เช่น จัดทำมาตรการอุดหนุนเพื่อให้ระดับราคาข้าวเปลือกเพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า 9,000 บาท/ตัน รวมทั้งมีมาตรการยืดระยะเวลาการชำระหนี้สินให้เกษตรกร

‘ฉัตรชัย’ลุยลดต้นทุน เร่งแก้ปมวิกฤติไอยูยู

เล็งขงกรม. สืบดาห์หน้า
ตั้งปลัดเกษตรฯคนใหม่

“ฉัตรชัย”มอบนโยบายกระทรวงเกษตรฯ เน้นช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง โปร่งใส พร้อมเร่งแก้ปมวิกฤติไอยูยู พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการมอบนโยบายผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯว่า นายปิติพงษ์ พิ้งบุญ ณ อยุธยา อธิบดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้วางรากฐานที่อยู่แล้ว ดังนั้นการทำงานจากนี้ต่อไป จะเร่งรัดการทำงานของกระทรวงเกษตรฯ ให้กระชับขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลเกษตรกร เพราะที่ผ่านมาฐานข้อมูลเกษตรกรยังไม่ครอบคลุมทุกมิติ ในด้านการช่วยเหลือทำให้ทำอะไรได้ยาก

“ทุกวันนี้ข้อมูลไม่ใช่แค่ว่า ใครทำอะไร อยู่ตรงไหน แต่ต้องดูลึกกว่านั้น เช่น เกษตรกรเดือดร้อนอย่างไร มีอาชีพเสริมหรือไม่ มีกี่คนในครอบครัว ต้องทำให้สำเร็จในการลดต้นทุนการผลิตในทุกภาคเกษตรกร เช่น ข้าว ในบางพื้นที่ ต้นทุนไม่เกิน 3,000 บาทต่อไร่ เท่านั้น แต่ส่วนใหญ่ยังต้นทุน 5,000 บาทต่อไร่ อย่างนี้จึงถาลดไม่ได้

สำหรับการแก้ปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (ไอยูยู) เบื้องต้นได้มอบหมายให้นายวิมล จันทร์โรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ตั้งทีมงานอีกคณะหนึ่ง เพื่อดูรายงานความคืบหน้าไอยูยูของกรมประมงให้รอบคอบ ก่อนส่งให้สหภาพยุโรป (อียู) ภายในสิ้นเดือนนี้ หลังจากนั้นในเดือน ก.ย. ผู้แทนจากอียูจะเข้ามาตรวจการแก้ปัญหาของไทยอีกครั้ง

“ขณะนี้ผมยังไม่มีความรู้เรื่องไอยูยูเลย เพราะไม่เคยเข้าประชุมมาก่อน เพิ่งเข้าประชุมครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่ 24 ส.ค. ที่ผ่านมา แต่เชื่อว่าคณะกรรมการแก้ปัญหาไอยูยูของพล.อ.ประวัตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ทำงานเต็มที่”

สำหรับเรื่องปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า ในภาวะเศรษฐกิจ ต้องเน้นเรื่องพัฒนาคุณภาพสินค้า ให้เกิดการแข่งขันได้

และมีการป้องกันความเสี่ยงเช่นราคายางไม่ดี แต่มีการทำอาชีพอื่นในสวนยางชดเชยได้เช่นเลี้ยงสัตว์

“ผมมาจากกระทรวงพาณิชย์ ได้เห็นภาคการขยายมาแล้ว วันนี้อยู่ภาคการผลิต จึงรู้ว่าต้องพัฒนาสินค้าอย่างไร ให้ขายได้ โดยจะต้องพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ เหมือนเราทำเสื้อผ้า ถ้าทำๆ ไปขายยาก ถ้ามีสตอรี่ก็จะขายได้” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

สำหรับนโยบายที่มอบให้ข้าราชการ โดยการทำงานต้องยึดหลักการ 5 ข้อ คือ 1.ต้องโปร่งใสปราศจากการคอร์รัปชัน ทั้งจากส่วนกลางสู่ระดับล่างและการเผยแพร่ต้องชัดเจน 2.ยึดปฏิบัติตามนโยบายนายกรัฐมนตรีในการทำงานที่เร่งด่วน งานต่อเนื่อง และการทำงานที่จะทำให้เกิดความยั่งยืน

3.งานทุกอย่างต้องเน้นให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลาง 4.ทุกระดับต้องรับผิดชอบงานที่ดำเนินการอยู่และยอมรับความผิดเมื่อเกิดข้อผิดพลาด และ 5.ต้องขับเคลื่อนนโยบายให้ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งรัฐบาลชุดนี้มีระยะเวลาไม่มากนักตามโรดแมพของรัฐบาล ดังนั้นงานทุกอย่างจึงต้องเร่งขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว

“ทั้งหมดต้องเร่งรัดการลดต้นทุนการผลิต จะเน้นการทำการเกษตรแปลงใหญ่ การจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรจะต้องมีรายละเอียดครบถ้วนครบทุกมิติ และการหาแหล่งน้ำที่ต้องเตรียมการไว้รองรับภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นถึงปี 2559 โดยต้องเร่งแผนการหาแหล่งน้ำให้เร็วขึ้นจากเดิม โดยการทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ จะหารือกับผู้บริหารกระทรวงทุกวันพุธ”

พล.อ. ฉัตรชัย กล่าวด้วยว่า สืบดาห์หน้า จะเสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงเกษตรฯคนใหม่ แทนนายชวลิต ชูขจร ที่กรม.มีมติให้โอนไปรับตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นเรื่องรีบด่วนที่ต้องทำให้เร็วที่สุดดำเนินการ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมความสามารถ เป็นไปได้ทั้งบุคลากรภายในและนอกกระทรวง

“ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคำสั่งย้ายปลัดกระทรวงเกษตรฯครั้งนี้ ส่วนการแต่งตั้งข้าราชการระดับ10 นั้นต้องใช้ระยะเวลาพิจารณาดูความเหมาะสม เนื่องจากตอนนี้ยังไม่รู้จักใครเลย”



สักการะ : พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ภายในกระทรวง ก่อนประชุมร่วมกับผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด เพื่อมอบนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติงาน วานนี้ (26 ส.ค.)

เกษตรกรตัวจริงต้องรีบขึ้นทะเบียนรับสิทธิประโยชน์

นายอิฟาร พิทักษ์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าทีรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และเพื่อให้มีข้อมูลการเกษตรที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง และเป็นข้อมูลเอกภาพให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการเกษตร และให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมาย และเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการจำแนกเกษตรกรเป็นกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการหรือมาตรการต่างๆ ได้อย่างชัดเจน และเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว จะได้รับในการใช้สิทธิขอรับการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือรับบริการต่างๆ จากภาครัฐ เช่น กรณีการขอรับการช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติต่างๆ การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในครั้งนีเพื่อเปิดโอกาสให้กับเกษตรกรที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนได้มาขึ้นทะเบียนและที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วแต่เปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางการเกษตร โดยจำแนกเกษตรกรเป็น 2 ประเภท คือ ส่วนบุคคล และนิติบุคคล ซึ่งหลักฐานที่ต้องใช้ในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรส่วนบุคคล คือ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และหลักฐานการถือครองที่ดิน สำหรับการขึ้นทะเบียนประเภทนิติบุคคลหลักฐานที่ต้องใช้ คือ บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้แทนนิติบุคคล หนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้แทนนิติบุคคล และหลักฐานการถือครองที่ดินไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรถึง ๑๑ ตุลาคม ๕๘ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอหรือที่เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลทุกแห่งใกล้บ้าน

“กรมประมง” หนุนสร้างกลุ่ม “คลังเตอร้งุ้งกุลาดำคุณภาพ”

“กุ้งกุลาดำ” เป็นสัตว์น้ำอีกชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของไทย โดยถือเป็นสินค้าที่กลุ่มผู้บริโภคในต่างประเทศมีความต้องการและสามารถขายได้ในราคาสูง จึงทำให้เกษตรกรสนใจเพาะเลี้ยงกันเป็นจำนวนมาก โดยปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำกว่า 1,000 ราย มีพื้นที่การเลี้ยงราว 30,000 ไร่

ปัญหาที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำประสบ นอกจากเรื่องของโรคระบาดแล้ว ยังมีเรื่องของการตลาดที่มีความแปรปรวนอย่างมาก ซึ่งเกษตรกรจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ กรมประมงจึงมีนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร โดยดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานมีการรวมกลุ่มกันเพื่อบริหารจัดการในรูปแบบคลังเตอร้งุ้งกุลาดำ พร้อมส่งเสริมระบบการขนส่งและบริหารจัดการข้อมูลการเลี้ยงเพื่อให้จัดจำหน่ายคล่องตัวขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี

รุกเจาะตลาดจากเกษตรกร ถึงผู้บริโภคโดยตรง



ดร.จู่ฉี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า “กุ้งกุลาดำ เป็นหนึ่งในสินค้าที่อยู่ในกระแสดemand ของตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลผลิตปีละประมาณ 15,000 - 20,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าปีละ 5,000 - 7,000 ล้านบาท แต่ที่ผ่านมา เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงประสบปัญหา ด้านการตลาดและเงื่อนไขการส่งออกที่ต้องควบคุมเรื่องโรคระบาด เกษตรกรต้องมีการควบคุมตลอดสายการผลิต กรมประมงจึงส่งเสริมใน เกษตรกรและผู้ประกอบการมีการรวมกลุ่มกันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต และการควบคุมโรค พร้อมกับเพิ่มรูปแบบการตลาดใหม่ๆ เป็น “กลู๊ คลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ” โดยกรมจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปให้คำแนะนำในกา บริหารจัดการการผลิตสินค้ากุ้งกุลาดำให้มีคุณภาพ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ โรคและลดความเสี่ยงด้านโรคระบาดในกุ้งกุลาดำที่ส่งออก พร้อมการวางแผน การผลิตและการตลาด ตลอดจนให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการแก่กลุ่ม เกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนการจัดอบรม สัมมนา และการประชุมร่วมกับ เกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการค้าเนินงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำมีความมั่นใจในการเพาะเลี้ยง และมี ช่องทางการจัดจำหน่ายกุ้งเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

สำหรับการดำเนินการเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานการผลิตให้เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องนั้น กรมประมงเน้นส่งเสริมให้มีการเลี้ยงกุ้งกุลาดำด้วยระบบ การเลี้ยงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้เกษตรกรนำ Green Technology โดยเป็นระบบหมุนเวียนน้ำบำบัดน้ำให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ภายในฟาร์ม และลดการปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการรับรอง มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) ซึ่งเป็นการจัดการ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เน้นการจัดการสุขอนามัยของระบบการผลิตและ ใส่ใจในคุณภาพและความปลอดภัย (Food Safety) ของกุ้งที่สามารถส่งต่อ ไปยังผู้บริโภค ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กรมประมงกำหนด รวมถึง การกำหนดให้มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ได้ตลอด สายการผลิต

ดร.จู่ฉี กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของการกระตุ้นการบริโภคในต่างประเทศ ในช่วงต้นเดือนกันยายน 2558 ที่จะถึงนี้ กรมประมงจะมีการนำเกษตรกร



กลุ่มคัสเตอร์กุ้งกุลาดำไปร่วมงานแสดงสินค้าและอาหารทะเล ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นการรุกเจาะตลาดผู้บริโภคในต่างประเทศ และผลักดันให้เกษตรกรสามารถส่งออกกุ้งโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางหรือนายทุนอีกด้วย ซึ่งจะสร้างความมั่นใจได้ว่ากุ้งกุลาดำจากกลุ่มคัสเตอร์กุ้งกุลาดำที่มีความ สด สะอาด ปลอดภัยไร้สารตกค้าง และมีคุณภาพสูง

สำหรับด้านการตลาดในประเทศ ซึ่งก็อีกตลาดหนึ่งที่มีความสำคัญ และมีศักยภาพในการส่งเสริมให้มีการบริโภคกุ้งกุลาดำคุณภาพมากขึ้น โดยกรมประมงได้สนับสนุนให้มีการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้ากุ้งกุลาดำ และผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง ด้วยการตลาดท้องถิ่น หรือ Local Market เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่ อีกทั้งการจำหน่าย



ออส.ชี้สหกรณ์ก้าวหน้าวัดผลจากสมาชิกอยู่ดีไม่ใช่ผลกำไร สกก.แม่จันเปิดอาคารเกลิยวจัน

สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด เปิดอาคารเกลิยวจัน ใช้เป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ และตลาดเกษตรกร ขณะที่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ชื่นชมความสำเร็จสหกรณ์ พร้อมดูแลสมาชิกอย่างดี

เชียงใหม่: นายโอกาส กลั่นบุญชัย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน เปิดอาคารเกลิยวจัน ของสหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด เพื่อให้บริการสมาชิก พร้อมเปิดใช้เป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ และตลาดเกษตรกร โดยมีนายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย และนายเดชวงศ์สุภา ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด จังหวัดเชียงราย

นายโอกาส กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด มีความเจริญเติบโต ก้าวหน้ามาโดยตลอดระยะเวลา 45 ปี จากที่ได้รับการจดทะเบียนเมื่อ 15 ตุลาคม 2513 ปัจจุบันมีสมาชิก 5,911 คน ทุนเรือนหุ้น 212 ล้านบาท ทุน

ดำเนินงาน 821 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 15.20 ล้านบาท ซึ่งความสำเร็จดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของสมาชิกสหกรณ์ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ เป็นคนทำงานแทน เพราะสหกรณ์เน้นการดูแลสมาชิกสหกรณ์ อย่างดียิ่ง รวมทั้งสหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการสำคัญต่างๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น โครงการตลาดเกษตรกร โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์และโครงการศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ซึ่งโครงการเหล่านี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลสมาชิกสหกรณ์ แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งความเจริญก้าวหน้าไม่ได้วัดผลด้วยการมีกำไรจำนวนมาก แต่วัดผลจากการที่สมาชิกสหกรณ์มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น มีความมั่นคงทางสังคม และเศรษฐกิจ

นายโอกาสกล่าวว่า นอกจากนี้ สหกรณ์มีการบริหารจัดการตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ รวมถึงมีความสอดคล้องวาระแห่งชาติด้านการ

สหกรณ์ และสามารถใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ เช่น อาคารเกลิยวจัน สามารถใช้ประโยชน์ในการเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ และตลาดเกษตรกร อย่างไรก็ตาม เมื่อสหกรณ์ประสบความสำเร็จ ก็ขอให้คำนึงถึงการคืนความสุขสู่สังคมตามนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีด้วย

ด้าน นายเดช วงศ์สุภา ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด กล่าวว่า อาคารเกลิยวจันเดิมเป็นฉางข้าวขนาด 500 เกวียน สร้างเมื่อปี 2514 เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกสหกรณ์ ปัจจุบันการรวบรวมข้าวของสหกรณ์จะเป็นข้าวเปลือกสดไม่สามารถเก็บไว้ในฉางได้ ประกอบกับฉางมีการชำรุดไม่สามารถดำเนินการได้และสหกรณ์ได้มีการสร้างฉางขึ้นมาใหม่เพิ่มทางด้านหลังสำนักงานสหกรณ์อีกจำนวน 1 หลัง ดังนั้น ที่ประชุมใหญ่สามัญ

ประจำปี 2556 เห็นว่า ฉางข้าวดังกล่าวเป็นไม้เนื้อแข็งสวยงาม สามารถปรับปรุงเพื่อใช้งานต่อไปได้ จึงมีมติให้มีการปรับปรุงฉางเพื่อใช้เป็นที่ทำงานของการตลาด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการปรับปรุงอาคารเกลิยวจัน

นายเดช กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสหกรณ์ได้ปรับใช้เป็นตลาดเกษตรกรเพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตของสมาชิกทุกวันพฤหัสบดี รวมทั้งเป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ให้กระจายไปตามแหล่งต่างๆ ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าสหกรณ์ได้อย่างสะดวก มีคุณภาพ ราคายุติธรรม และเป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาดูงานให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่ เพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์การตนเอง ตลอดจนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้การดำเนินธุรกิจสหกรณ์แก่กลุ่มบุคคล และประชาชนทั่วไป

44สหกรณ์เมืองพัทลุงลงขัน100ล้าน ตั้งโรงงานน้ำยางชั้น-ยางแท่งSTR20

44 สหกรณ์ยางเมืองพัทลุงลงขัน 100 ล้าน ตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ “น้ำยางชั้น-ยางแท่งเอสทีอาร์ 20” รุกส่งออกจีน, คูเวต ระบุชาวสวนยางได้มูลค่าเพิ่ม 1-2 บาท/กก.

นายไพรัช แจ่มชุม ประธานเครือข่ายชาวสวนยางพาราจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัด โดยกลุ่มยางและสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำนวน 44 แห่ง ได้ร่วมมือกันเตรียมก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางพารา บนเนื้อที่ 49 ไร่ ในเขตอุตสาหกรรมตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ใช้งบประมาณลงทุน 100 ล้านบาท โดยจะทำการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำยางชั้น 100% และยางแท่ง เอสทีอาร์ 20

ทั้งนี้ จะเริ่มก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางในปี 2559 กำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2561 ซึ่งการแปรรูปยางพาราจะเกิดมูลค่าเพิ่มประมาณ 1-2 บาท /กิโลกรัม รวมทั้งสามารถสร้างงานรองรับคนในท้องถิ่นได้ 100-200 คน

ขณะเดียวกันทางชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัด ได้เริ่มหาตลาดรองรับไว้แล้ว โดยมีผู้ซื้อจาก

ต่างประเทศหลายรายติดต่อประสานงานเข้ามาทั้งจากประเทศจีน และกลุ่มตะวันออกกลาง เช่น คูเวต เป็นต้น

ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ปลูกยางพารากว่า 856,000 ไร่ สามารถเปิดกรีตให้ผลผลิตแล้วจำนวน 622,000 ไร่ ผลผลิตประมาณ 164,000 ตัน ซึ่งในช่วงยางราคาดีมีมูลค่ากว่า 1.6 หมื่นล้านบาท

ด้านนายวีระศักดิ์ ลินธุวงศ์ ประชาสัมพันธ์ สมาคมเครือข่ายชาวสวนยาง กยท. กล่าวว่า รัฐบาลต้องเร่งให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม บูรณาการร่วมกันใช้ยางพาราในประเทศให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อลดสัดส่วนการส่งออก เช่น การแก้ไขกฎกระทรวง TOR สัญญาจัดซื้อจัดจ้างให้นายางพาราไปใช้ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการลาดพื้นถนน และต้องส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้เข้าสู่การแปรรูปโดยเร็วที่สุด ส่วนเงินทุนหมุนเวียน 10,000 ล้านบาท ที่ดำเนินการผ่านธนาคารของรัฐนั้น สถาบันเกษตรกรเข้าไม่ถึงวงเงินก้อนนี้เลย ดังนั้นรัฐบาลควรทบทวนเรื่องนี้และจัดตั้งรับเบอร์แบงก์ขึ้นมาพัฒนายางพาราทั้งระบบ

ผลผลิตมันสำปะหลังลด

4 สมาคมการค้ามันสำปะหลัง ได้ออกสำรวจภาวะผลผลิตและการค้ามันสำปะหลังปี 2558/59 ระหว่างวันที่ 18-23 กรกฎาคม กับวันที่ 20-25 สิงหาคม 2558

ในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศรวม 50 จังหวัด ผลการสำรวจพบว่า ในฤดูนี้จะมีพื้นที่เก็บเกี่ยวประมาณ 8.829 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 3.731 ตัน ผลผลิตรวมประมาณ 32.942 ล้านตัน หรือลดลงจากปีก่อน (2557/58) ที่มีผลผลิตรวม 33.610 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 1.99 สำหรับผลผลิตมันสำปะหลังที่ลดลงเกิดจากพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน

สภาเกษตรกรจัดทำระบบคิวอาร์โค้ด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวัชรชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สภาเกษตรกรมีบทบาทหน้าที่ในการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของสินค้าทางการเกษตรซึ่งการพัฒนาศักยภาพในการเกษตรปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องของความปลอดภัย เรื่องของการที่จะรับรู้แหล่งผลิตอยู่ตรงไหน มีการตรวจสอบข้อมูลอย่างไร สภาเกษตรกรจึงได้มีการทำบันทึกความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรแห่งชาติในการที่จะออกการรับรอง QRCode หรือการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับสินค้าทางการเกษตร ได้แก่ ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และสินค้าแปรรูปทางการเกษตรทั้งหมดจะสามารถรับทำเป็นระบบ QRCode ได้โดยสินค้าจะต้องผ่านการรับรอง GAP หรือการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรและประเภทผลิตภัณฑ์ต้องผ่านมาตรฐาน GMP รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขซึ่งสินค้าทางการเกษตรทุกชนิดสามารถจัดทำระบบตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับหรือ QRcode ได้ เมื่อสแกน QRcode จะมีข้อมูลของตัวสินค้า สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคว่าสินค้ามีความปลอดภัยแน่นอน.

รัฐแก้ปมสารตกค้างลำไยสด จัดอบรมรมซัลเฟอร์ฯสำเร็จ

กรมวิชาการเกษตรคลี่ปมสารตกค้างใน "ลำไยสด" ส่งออกสำเร็จ จีนปรับมาตรการแก้ปัญหา คุมโรงรมสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์กว่า 145 โรงรมทั่วประเทศ ช่วยการค้าราบรื่นคล่องตัว ขณะที่จีนคงระงับนำเข้าเป็นรายบริษัท

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากกรณีที่สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) ได้ตรวจพบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในลำไยสดที่นำเข้าจากไทยเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ppm) ในช่วงที่ผ่านมา และได้ระงับการนำเข้าเป็นรายบริษัทนั้น กรมวิชาการเกษตร ได้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจัดอบรมผู้ประกอบการโรงรมสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีการผลิตลำไยสดเพื่อการส่งออกไปแล้ว 5 รุ่น รวม 110 โรงรม และในเดือนกันยายน 2558 นี้มีแผนจัดอบรมผู้ประกอบการโรงรมเพิ่มอีก 1 รุ่น ให้ครอบคลุมโรงรมที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรจำนวน 145 โรงรม เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามมาตรการหลักปฏิบัติที่ดี สำหรับกระบวนการรมผลไม้ด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (มกษ. 1004-2557) และจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) การรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วย

นอกจากนั้น กรมวิชาการเกษตร ได้เพิ่มความเข้มงวดการตรวจติดตามระบบการผลิตลำไยสดก่อนส่งออก พร้อมตรวจติดตามการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ (lob) เอกชนที่ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างลำไยสดก่อนขอใบรับรองสุขอนามัย (HC) ทั้งวิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้า และเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาการตรวจพบสารตกค้างเกินค่ามาตรฐานที่ด่าน



อนันต์ สุวรรณรัตน์

นำเข้าปลายทาง ทำให้จีนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหของไทย ที่สำคัญยังไม่มีปัญหาการตรวจพบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดด้วย ส่งผลให้การส่งออกสินค้าลำไยสดจากไทยไปจีนเป็นไปอย่างราบรื่น และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวอีกว่า ปัจจุบันจีนยังคงระงับการนำเข้าเป็นรายบริษัท หากตรวจพบว่ามีสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในลำไยสดเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งขณะนี้ผู้ส่งออกของไทยถูกจีนแบล็กลิสต์จำนวน 15 ราย อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการรายใดประสงค์หรือต้องการผลิตลำไยสดส่งออกไปจีนอีก จำเป็นต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมวิชาการเกษตร จากนั้นกรมวิชาการเกษตรจะยื่นขอยกเลิกการระงับการนำเข้าให้จีนพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

ทั้งนี้ ปี 2558 นี้ ผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดรวม 877,537 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา คิดเป็น 11.81% ซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 ไทยได้มีการส่งออกลำไยสดไปต่างประเทศแล้วกว่า 180,179.17 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 4,169.06 ล้านบาท